



สภากาชาดไทย
THAI RED CROSS SOCIETY

รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

ANNUAL
REPORT
2021



ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการฝึกอบรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลและอนามัยในบ้าน โดยใช้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฐมพยาบาลของสภาวิชาชีพ ชุมชน และประเทศ ตามแนวทางของสหพันธ์วิชาชีพและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

พันธกิจ

จัดการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึกอบรมที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผลผลิตที่ 8 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภาวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ

ผลผลิตที่ 9 : ระบบบริหารจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งร่วมพัฒนาระบบอาสาสมัครของสภาวิชาชีพ ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานระบบมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภาวิชาชีพตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภาวิชาชีพ ที่ต้องการให้การฝึกอบรมประชาชนและอาสาสมัครของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน นอกจากนี้ยังดำเนินงานปรับรูปแบบการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

ได้ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากรอบมาตรฐานหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปฐมพยาบาล 4 หลักสูตร หลักสูตรผู้สูงอายุ 2 หลักสูตร และหลักสูตรคนพิการดูแลตนเอง 1 หลักสูตร และสร้างหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Road safety และหลักสูตร Health Literacy ซึ่งหลักสูตรใหม่ทั้งสองหลักสูตรจะสามารถเปิดสอนในปี พ.ศ. 2565 และหลักสูตรเหล่านี้จะพัฒนาเป็นหลักสูตรกลางที่หน่วยงานอื่นของสภาวิชาชีพไทย สามารถนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึง โดยต่อไปจะพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัคร ตามความต้องการของหน่วยงานที่ใช้อาสาสมัคร

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภาวิชาชีพไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน รับทราบและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโดยการเสนอข้อคิดเห็นผ่าน การประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 การประชุมชี้แจง เรื่อง "ระบบมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภาวิชาชีพไทย" เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 และทางระบบ Zoom cloud meeting เพื่อนำเสนอภาพรวมของความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมสภาวิชาชีพไทย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน



วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเดช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพไทย ฝ่ายบริหาร (ตำแหน่งในขณะนั้น) เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

ครั้งที่ 2 การประชุม “การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภาวิชาชีพไทย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และความเข้าใจระบบมาตรฐานหลักสูตรและระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภาวิชาชีพไทย และมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกอบรมของหน่วยงานตนเอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ สีสม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสภาวิชาชีพไทย จำนวน 20 หน่วยงาน



วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาไทย เป็นประธานเปิดประชุม การประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น เรื่องระบบมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพ การฝึกอบรมของสภาการศึกษาไทย

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมทั้งสองครั้งเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นำไปพิจารณาและปรับปรุงระบบมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการฝึกอบรมสภาการศึกษาไทยให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

2. งานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภารกิจหลักของศูนย์ฝึกอบรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้จัดอบรมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้รูปแบบ online และ onsite ให้กับประชาชนทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด จำนวน 29 เรื่อง โดยจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

2.1 งานฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 5 หลักสูตร จำนวน 525 คน ได้แก่

2.1.1 หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน

2.1.2 หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่สภาการศึกษาไทย

2.1.3 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน

2.1.4 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

2.2 โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E – Learning การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้นำไปใช้ในการฝึกอบรม และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้



3. งานพัฒนาอาสาสมัครแบบการบูรณาการ

การสร้างวิทยากรเครือข่ายและทบทวนความรู้ให้กับวิทยากรเครือข่าย ได้แก่ การสร้างวิทยากรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโครงการ Trainer bank และงานพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภาการศึกษาไทย Smart Trainer ด้านการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้วิทยากรเครือข่าย ได้พัฒนาและทบทวนความรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ สู่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการแต่ละจังหวัดเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



กิจกรรมการสร้างวิทยากรเครือข่ายโครงการ Trainer bank และงานพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังอาสาสมัครในจังหวัดต่างๆ ผ่านรูปแบบ online

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยด้านการปฐมพยาบาล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสภาการศึกษาไทย โดยการจัดอบรมให้กับวิทยากรเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้ และทักษะเรื่องการปฐมพยาบาล สามารถถ่ายทอดความรู้และขยายผล ไปยังคนพิการในด้านการมองเห็น ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังคนพิการในโรงเรียนสอนคนตาบอดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 โรงเรียน



5. การจัดงานวันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day)

การจัดงานวันปฐมพยาบาลโลก ตามแนวคิดการรณรงค์ ที่กำหนดโดยสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ First Aid at School (Be a first aid hero at school and in your community) ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น Virtual Event รูปแบบออนไลน์ โดยมีการอบรมปฐมพยาบาลให้ครูสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อนวันงาน จำนวน 397 คน และกิจกรรมในวันงาน ได้แก่ การเสวนาเรื่อง “การสอนปฐมพยาบาลในโรงเรียนกับยุค New Normal การสาธิตการปฐมพยาบาล (การห้ามเลือด การตามกระดุกหัก การทำ CPR และสาธิตการประดิษฐ์อุปกรณ์ CPR โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 868 คน



ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมรับฟังการเสวนา

เนื่องใน **วันปฐมพยาบาลโลก 2564**
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

“สอนปฐมพยาบาลอย่างไร ในยุคโควิด”

พร้อมชมการสาธิตปฐมพยาบาล
และร่วมกิจกรรม DIY อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

คุณชยฉัตร เทพรัตน์
ผู้อำนวยการ

คุณอภิญญา สัจจวิไล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการศูนย์

คุณศุภปรีย์ นานอน
แพทย์ประจำคลินิก
สภากาชาดไทย

คุณศุภปรีย์ นานอน
แพทย์ประจำคลินิก
สภากาชาดไทย

คุณศุภปรีย์ นานอน
แพทย์ประจำคลินิก
สภากาชาดไทย



ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

Kru Nutkamol Pattararatkul

ถ้าใช้หมอนชนิดแทนหุ่น CPR ควรเสริมอะไรบ้างคะ



สภากาชาดไทย
THAI RED CROSS SOCIETY